



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้มีประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยดำเนินการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๒๒ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการประเมินด้านผลงานตามองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จำนวน ๒ ราย ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ และประกาศให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงตามที่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้แจ้งและยื่นเอกสารไว้ในการสมัคร
และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร โดยได้พิจารณาจากประวัติ
และประสบการณ์ และพิจารณาจากความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิสัยทัศน์การเป็นศึกษานิเทศก์
ที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เขียนและยื่นเอกสารไว้ในการสมัคร กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ
มิได้ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนอาจถูกดำเนินการทางวินัย

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการประเมินด้านผลงาน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่
๑๒ - วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

๓. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้านผลงาน จะประกาศโดยเรียงตามรหัสประจำตัว
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และทางเว็บไซต์ www.udon4.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

อนุกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๗๔๐๐๑	นางสาวนิลเนตร นาสมโภชน์	
๒	๑๗๔๐๐๒	นางสาวกาญจณี บอลสิทธิ์	

